



## แผ่นพับ

# Infor ส่งมอบโซลูชันสำหรับผู้ผลิตส่วนผสมอาหาร

ในฐานะผู้ผลิตส่วนผสมอาหาร คุณมีหน้าที่จัดหาส่วนผสมอาหาร น้ำมัน สารให้ความคงตัว สารแต่งกลิ่น สารอาหารเสริม ตลอดจนส่วนผสมประกอบพิเศษให้กับร้านค้าปลีก บริการอาหาร รวมถึงผู้แปรรูปอาหาร และเครื่องดื่มนานาชนิด การผลิตส่วนผสมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงความสามารถในการควบคุมข้อมูลจำเพาะและสูตรสำหรับ SKU จำนวนมาก พร้อมทั้งจัดหาส่วนผสมที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน และตรวจสอบวัตถุดิบทั้งหมดย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มา ตั้งแต่การติดฉลาก ไปจนถึงการบริหารจัดการโรงงานผลิต การเป็นผู้ผลิตส่วนผสมอาหารหมายถึงการดำเนินงานที่ซับซ้อนด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ทุกครั้ง

Infor® CloudSuite Food & Beverage คือโซลูชัน ERP บนระบบคลาวด์สำหรับผู้ผลิตส่วนผสมอาหาร ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการและควบคุมกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน จัดการซัพพลายเชนทั่วโลก พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ และรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้พร้อมกับตอบสนองความต้องการเฉพาะในระดับสูงให้กับลูกค้าได้

“ Paulig เลือก Infor จากการทำงานเชิงลึกเฉพาะด้านสำหรับอุตสาหกรรมและมีโซลูชันระบบคลาวด์อันทันสมัยที่อัปเดตอยู่เสมอ โซลูชันนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตและความชัดเจนของกระบวนการต่างๆ ผ่านการดำเนินงานทั้งหมดที่ Paulig ”

MARIKA LINDSTRÖM  
CIO, Paulig

## สร้างสรรค์สูตรเพื่อความสำเร็จ

การสร้างสรรค์สูตรเพื่อความสำเร็จก็เหมือนกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่จะต้องใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมทุกครั้ง ลูกค้าผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มของคุณไว้วางใจในคุณภาพที่สม่ำเสมอของส่วนผสมจากคุณเพื่อสร้างแบรนด์ชื่อดังระดับโลก อีกทั้งธุรกิจบริการด้านอาหารและลูกค้าต่างพึ่งพาคุณในการเตรียมอาหารรสชาติเยี่ยม ความสำเร็จของลูกค้าจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามที่ตั้ง ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด รวมไปถึงปริมาณการสั่งซื้อและวันที่จัดส่ง ไม่ว่าคุณจะจัดหาสินค้าในปริมาณมากหรือส่วนผสมแบบกำหนดเองที่มีความเข้มข้นสูงก็ตาม

สูตรและข้อกำหนดเฉพาะหลายรายการมักขึ้นอยู่กับการจัดการส่วนผสมตามฤดูกาล ซึ่งจะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา โรงงานการผลิตและทีมงานของคุณจะบริหารความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากที่แสนซับซ้อน การผลิตส่วนผสม และการบำรุงรักษาโรงงาน ระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรของคุณต้องควบคุมสูตรและข้อกำหนดสำหรับ SKU จำนวนมาก คุณต้องมีเครื่องมือเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนเหล่านี้

เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่ Infor ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกด้วยโซลูชัน ERP เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม เราทราบว่าอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว CloudSuite® Food & Beverage คือโซลูชันระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์สำหรับผู้ผลิตส่วนผสมอาหาร โดยมีเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อ

- สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เร็วขึ้น
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ตรงเวลา
- ควบคุมค่าใช้จ่าย
- วางแผนรองรับความต้องการตามฤดูกาล
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
- เพิ่มความชัดเจนให้กระบวนการดำเนินงานด้านการผลิต การจำหน่าย การบริการลูกค้า ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของบริษัท

## พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ความสัมพันธ์กับลูกค้าคือส่วนสำคัญต่อความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะผลิตเพื่อคาดการณ์ ผลิตตามสั่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน การทำงานร่วมกับลูกค้าคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ซึ่งลูกค้าเองก็เช่นกัน นอกจากนี้ หากคุณกำลังค้นหาลูกค้าเป้าหมายใหม่หรือติดตามลูกค้าปัจจุบัน คุณต้องมองเห็นการโต้ตอบกับลูกค้าในทีมขาย การตลาด การบริการลูกค้า และทีมสนับสนุนได้อย่างชัดเจน ซึ่ง CloudSuite Food & Beverage จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองได้ทันทีที่ รวมถึงสามารถสร้างโอกาสการขายและสอบถามลูกค้าได้

## วางแผนความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน

ผู้ผลิตส่วนผสมอาหารต้องมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจเกิดจากสภาพอากาศ ความแปรปรวนตามฤดูกาล ส่วนผสมที่มีหรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน และยังสามารถเกิดจากความขัดแย้ง ปัญหาซัพพลายเชน รวมถึงแรงกดดันทางการเมืองมีส่วนทำให้อัตราเงินเฟ้อและราคาวัตถุดิบทางการเกษตรพุ่งสูงขึ้นดังที่เราเห็นกันเมื่อไม่นานมานี้

CloudSuite Food & Beverage ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงซัพพลายเชนจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ทุกแง่มุมของอุปสงค์และอุปทาน คุณจึงตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันเวลาและครบถ้วน พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากส่วนผสมที่ล้าสมัยหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

นอกจากนี้ คุณสามารถจัดการสูตรเพื่อรับรองว่าฉลากหรือเอกสารข้อมูลจำเพาะจะตรงกับสิ่งที่คุณผลิตอยู่เสมอ แม้ว่าวัตถุดิบของคุณจะเปลี่ยนไปก็ตาม

CloudSuite Food & Beverage จะช่วยให้คุณ

- เข้าถึงบันทึกต้นทุนและปลายทางที่ถูกต้องแม่นยำของวัตถุดิบ ข้อมูลการผลิต และการส่งมอบทั้งหมดในแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที
- ดูว่าธุรกรรมเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างไร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองจากซัพพลายเออร์
- ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจภายใน และตรวจสอบย้อนกลับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

CloudSuite Food & Beverage ตั้งค่ามาแล้วและพร้อมใช้งานได้ทันที ชุดโซลูชันครบวงจรของเราสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร คุณสามารถใช้ฟังก์ชันที่ต้องการได้ทันทีที่ติดตั้ง

## บริหารซัพพลายเชนระดับโลก

ในฐานะผู้ผลิตส่วนผสมอาหาร เป็นไปได้ว่าคุณจะมี SKU จำนวนมาก ในพอร์ตโฟลิโอ CloudSuite Food & Beverage มอบเครื่องมือให้คุณบริหารจัดการส่วนผสม วัสดุบรรจุภัณฑ์ และพารามิเตอร์การประมวลผลจำนวนมากเพื่อพัฒนาแผนระยะยาวในอุดมคติ

ตั้งแต่ัญพืชและน้ำมันไปจนถึงสารให้ความคงตัวและสารแต่งกลิ่นรสชาติ ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) ของเราจะช่วยให้คุณอัปเดตสูตรของคุณได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและรัฐบาล ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัตถุดิบตั้งแต่ซัพพลายเออร์เดิมไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป และทั่วเครือข่ายการกระจายสินค้าของคุณ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต คุณสามารถบริหารจัดการสกุลเงินจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หลายสกุล

ไม่ว่าคุณจะจัดการวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ทั่วโลกหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั่วโลก คุณต้องรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนเมื่อเป็นเรื่องการบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง และการติดตามผลิตภัณฑ์ คุณไม่อาจผิดพลาดได้แม้เพียงครั้งเดียว โรงงานการผลิตของคุณต้องจัดลำดับและกำหนดเวลาการบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ทุกประเภท ตั้งแต่แพ็คเกจสำหรับผู้บริโภค ไปจนถึงโหลขนาดใหญ่มากสำหรับการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ และทางทะเล ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องมีฉลากที่ติดอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดในท้องถิ่นก่อนที่จะพร้อมจัดส่ง

CloudSuite Food & Beverage มีเครื่องมือที่คุณต้องการ คุณจึงตรวจสอบสูตรของส่วนผสมอาหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่ออัปเดตให้สูตรรองรับทุกอย่าง ตั้งแต่ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง ไปจนถึงข้อจำกัดของซัพพลายเชน

และข้อกำหนดของรัฐบาล โดยไม่ลดทอนความปลอดภัยและคุณภาพ CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น มีข้อมูลมากขึ้น และแม่นยำยิ่งขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสูตรส่วนผสม ฉลาก และซัพพลายเชน

## ความสามารถด้านการผลิตส่วนผสมในตัว

คุณไม่อาจตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารได้ เว้นแต่คุณจะมีเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นได้ เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเราช่วยให้คุณรวมความสามารถที่มีค่าที่สุดสำหรับการผลิต การขายและการวางแผนการดำเนินงาน การคาดการณ์ การจัดการสินทรัพย์ ความยั่งยืน การบริหารจัดการสูตร การเงิน การวิเคราะห์ และการจัดการทุนมนุษย์

คุณสามารถใช้ CloudSuite Food & Beverage เพื่อเข้าถึงโซลูชันระบบคลาวด์ที่เกิดมาเพื่ออุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งจะเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ทุกเดือน โซลูชันที่คุณมีจึงคงความล้ำสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องอัปเดตใหญ่

เมื่อติดตั้งระบบ Infor Implementation Accelerator จะช่วยให้คุณติดตั้งโซลูชัน ERP ได้อย่างรวดเร็ว โดยยังคงได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นในการรองรับการเติบโตในอนาคต Implementation Accelerator for Food & Beverage มีกระบวนการทางธุรกิจมาตรฐานอุตสาหกรรมในตัว จึงเพิ่มความเร็วในการติดตั้งใช้งาน คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

“ Infor ช่วยให้เราได้โซลูชันที่จับคู่กระบวนการมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากได้ทันทีตั้งแต่ติดตั้ง และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยแพลตฟอร์มระบบคลาวด์แบบผู้เช่าหลายคน นอกจากนี้ Infor CloudSuite ยังช่วยให้เราขยายธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต ”

THOMAS STEINER

หัวหน้าฝ่ายการค้าเชิงพาณิชย์และโภคภัณฑ์ Bio Partner Schweiz Ag

CloudSuite Food & Beverage มาพร้อมความสามารถทั้งหมดในการบริหารจัดการวงจรชีวิตการผลิตส่วนผสมอาหารได้ทันทีตั้งแต่ติดตั้ง คุณจึงติดตั้งใช้งานได้เร็วขึ้น เพื่อเริ่มต้นและดำเนินการผลิตได้รวดเร็วขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ลดการหยุดชะงักทางธุรกิจให้น้อยลง ผลที่ได้คือการปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวของอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารได้อย่างรวดเร็ว

## ส่งมอบส่วนผสมอาหารคุณภาพสูงทุกครั้ง

ซัพพลายเชนทั่วโลกล้วนต้องพึ่งพาคุณในการส่งมอบสูตรส่วนผสมอาหารที่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง คุณต้องรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่สูตรและข้อมูลจำเพาะ ไปจนถึงการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบ CloudSuite Food & Beverage คือเครื่องมือที่จำเป็นของคุณเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น มีข้อมูลมากขึ้น และแม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับทั้งธุรกิจและซัพพลายเชน

เรียนรู้เพิ่มเติม



เรียนรู้เพิ่มเติม:



infor

Infor เป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจมากกว่า 65,000 แห่ง ในกว่า 175 ประเทศ ทั่วโลก มีพนักงาน 17,000 คนของ Infor เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ เยี่ยมชม [www.infor.com](http://www.infor.com)

Copyright ©2023 Infor สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและการออกแบบที่กำหนดไว้ในนี้เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Infor และ/หรือบริษัทในเครือและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง [www.infor.com/th-th](http://www.infor.com/th-th).

500 Amarin Plaza, 15<sup>th</sup> FL., Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, Tel : +66 2 207 2900

INFOTP2891339-th-TH-0423-1